

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามภูมิภาค รับความคืบหน้าแก้ปัญหาหนี้กรีซ

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค และสินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ

*ยูโรพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยพุ่งขึ้นจากคำสั่งซื้อตัดขาดทุนที่เข้ามาเป็นระลอก และขยายช่วงบวก หลังกรีซใกล้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ

*ยูโรแข็งค่าขึ้นหลังจากส.ส.กรีซ ลงมติด้วยคะแนนเสียง 155 ต่อ 138 เห็นชอบแผนรัดเข็มขัด 5 ปี ซึ่งคะแนนเสียงที่มากกว่าดังกล่าว บ่งชี้ว่ารัฐบาลน่าจะผ่านกฎหมายการดำเนินการตามมาตรการงบประมาณ และการขายสินทรัพย์ ในวันนี้ได้

*การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการจัดอุปสรรคสุดท้ายที่ขัดขวางการเบิกจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 1.2 หมื่นล้านยูโร หรือ 1.73 หมื่นล้านดอลลาร์ จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการนำไปชำระหนี้ภายในกลางเดือนหน้า

*แต่ยังคงไม่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลกรีซจะสามารถลดงบประมาณรายจ่ายลง ตามที่อียูและไอเอ็มเอฟกำหนดไว้ ก่อนจะมีการเบิกจ่ายเงินกู้ช่วยเหลืองวดต่อไปได้หรือไม่

*การพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการสิ้นสุดลงของนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 2 หรือ QE2 ของธนาคารกลางสหรัฐ แทบไม่ช่วยหนุนดอลลาร์

*ปัจจัยเรื่องกรีซอาจจะได้รับคามสนใจน้อยลง หลังการลงมติในวันนี้ และตลาดจะพุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจ อาทิ ผลสำรวจภาคการผลิตจากประเทศชั้นนำ โดยหากสัญญาณภาวะเศรษฐกิจโลก ชะลอตัวลงอีก อาจจะทำให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง เผชิญกับแรงกดดันอีกครั้ง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.896 บาท

*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.75/80 จาก 30.76/81 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.75/76 จาก 30.76/79 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.58/60 จาก 80.74 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4466/68 จาก 1.4434 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"สั้นๆ ตลาดคงเล่นข่าวเรื่องกรีซๆไปก่อน ก็ทำให้พวก risky asset ต่างๆ ขยับขึ้นมา วันนี้ก็คงตามการลงมติของกรีซอีกวัน แล้วก็คงไปดูเรื่องอื่นกันต่อไป"
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า แรงหนุนจากพัฒนาการในการเชิงบวกของการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ ทำให้มีแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงกลับเข้ามาในตลาดในระยะสั้น ส่งผลให้เงินบาทและสกุลเงินภูมิภาคแข็งค่าขึ้น ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า ที่เริ่มจะลดลงไป ก็ช่วยลดแรงกดดันในทางอ่อนค่าต่อเงินบาทด้วย

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะโน้มเอียงไปทางแข็งค่า โดยต้องติดตามดูว่า ตลาดหุ้นไทยในวันนี้จะบวกต่อเนื่องหรือไม่ หลังเมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ และตลาดหุ้นภูมิภาคยังอยู่ในแดนบวก โดยมองแนวต้านของเงินบาทไว้ที่ 30.70 และแนวรับที่ 30.80

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้